

**ด่วนที่สุด**

ที่ ศธ ๐๔๐๔๑/๗๗/๖๓



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑  
๖๐/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลขุนกระโทก อำเภอเมืองชุมพร  
จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง การสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคุ้มครองเด็กนักเรียน และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (งบแลกเปลี่ยนเฉพาะพื้นที่) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงในสังกัด

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในด้านต่างๆ ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม โดยการปลูกฝัง ค่านิยมและองค์ความรู้ที่เหมาะสม เน้นการสร้างกระแสสังคมให้เกิดการตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด เน้น กลุ่มเป้าหมายเยาวชนวัยเสี่ยงสูงอายุระหว่าง ๑๕ - ๒๔ ปี เป็นอันดับแรกสุด ภายใต้กรอบแนวคิด "Save Zone No New Face พื้นที่ปลอดภัยไม่มีคนหน้าใหม่เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด" ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน การคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน/ กลุ่มเสพ/ติด โครงการ TO BE NUMBER ONE และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (เหล้า/บุหรี) ตามการแบ่ง พื้นที่พัฒนาระดับภาค ๖ ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคใต้ ชายแดน โดยให้ทุกหน่วยงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด พร้อมทั้งปรับ/จัดทำแผนให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โดยให้ยึดพื้นที่ชายแดน พื้นที่แพร่ระบาด และพื้นที่เฉพาะ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน สถานบริการ เรือนจำ และทัณฑสถาน นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ลักษณะการสำรวจแบบสุ่มตัวอย่าง (Spot Check) และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ จึงขอให้สถานศึกษาที่มีความประสงค์ ขอจัดสรรงบประมาณ ส่งรายละเอียดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีความสอดคล้องกับข้อมูลพื้นที่ชายแดน พื้นที่แพร่ระบาดและพื้นที่เฉพาะ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาและขอรับการจัดสรรงบประมาณ โดยส่งโครงการมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนูญ จันทร์สุข)

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร. ๐-๗๗๕๗-๖๔๕๘ ต่อ ๑๕

โทรสาร. ๐-๗๗๕๗-๖๔๕๘ ต่อ ๒๑

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1